
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567 

วันที่ 1 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายไพรทูรย ์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง
11.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
12.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑0 อ.เมือง 
13.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
14.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง
16.นายชวิน  ปิตุเตชะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย
17.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย
19.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง
20.นายธนนรินทร์ สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
21.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
22.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
24.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.วังจันทร์ 
25.นายมนัสวัฒน์ ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อ.เขาชะเมา 
 
 
 

 
 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม… 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
2.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
3.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
4.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
     (ลากิจ) 
5นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปยิะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายสุรินทร์  แสงทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

18.นายสุริยะ... 
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18.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการ 
      แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
21.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียนมัธยมตากสินระยองและรักษาการในตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง 

22.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินระยอง 

23.นางยุพา เปล่งปลั่ง  (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
    ตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง) 
24.นายมงคล   เมืองฮาม   (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
25.นายพงศา ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
26.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
27.นางจันทร์ทรา          โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
28.นายเฉลิมพล           ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
29.นายกิตติพงษ์ คำทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
30.นางธัญวรัตน์           อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
31.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
32.นางประภาวรรณ      ทองรัศมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
33.นางสาวหทัยชนก  มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล 
34.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
35.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
36.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
37.นายโสภณ  อบรม   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
38.นางสาววรินทร  กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
39.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
40.นายนำพล              ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
41.นายบุญชัย             เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
 
 

42.นางบุญล้อม… 
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42.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
43.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
44.นางพชรชล บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
45.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
46.นางสาวสุวรรณ ี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
47.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
48.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
49.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
50.นางสาวอภิรดี โชนิรัตน ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ 
51.นางณัฐณิชาช์ ตู้จินดา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
52.นางธีระนันท์ คำทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
53.นางสาวกนกพร วีสันเที๊ยะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
54.นายมานะ สลับส ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
55.นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

เริ่มประชุมเวลา  10.22  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ ในห้อง
 ประชุม  จำนวน.....25......คน ครบองค์ประชุม   
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที ่1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งขยายสมัยประชุมสามัญของ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2567  ตามประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 
2567 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป ซึ่งจะครบกำหนดใน
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นั้น 

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ยังมีข้อราชการและญัตติที่จะต้อง
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  
 

 
 
 

ดังนั้น อาศัยอำนาจ... 
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ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 จึงสั่งขยายสมัยประชุมสามัญของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2567  มีกำหนด 
15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  
ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 นายเดชาธร รูปเลขา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่ านนายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดระยอง ท่ านรองนายกฯ ท่ านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษานายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้
นัดประชุมสภาองค์การบริหาส่วนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2  ประจำปี 
๒๕67  ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา วันนี้มี 1 เรื่อง คือ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้แต่งตั้งเลขานุการ 
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนใหม่ ขอเชิญท่านเลขานุการนายก แนะนำตัวครับ 

นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองประธานสภาฯ 
เลขานุการ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบจ.  กระผมนายฉัตรชัย ปิตุเตชะ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นอย่างยิ่ง 

ที่แต่งตั้งกระผมกลับมาเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอีกครั้งนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖7  เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.ชวิน ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผมนายชวิน ปิตุเตชะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 

อำเภอบ้านค่าย  ขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 2/25๖7  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จงึขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

   ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  มีจำนวน 34 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 25 คน  ลาประชุม จำนวน 5 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จำนวน 11 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 11… 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

    ส.อบจ.เสนาะ ยมหา แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้     
เรื่องแรก ขอให้ทาง อบจ. มอบหรื อทำ MOU เรื่องอุปกรณ์ ส่องสว่างบนถนนสาย             
เชิงเนิน-ชากบก ให้กับอปท. ในพ้ืนที่ และเรื่องสุดท้าย เรื่องการหาแนวทางแก้ไขถนนสาย    
ไผ่ล้อม-บึงต้นชัน เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

โดยเลิกประชุมเวลา 11.56 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
  สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖7  เม่ือวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2567 
    รับรอง           จำนวน .....20....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน       
141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2566 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภา 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 

ในการถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบ
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง 
จำกัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

ตามที่กองสาธารณสุข มีหนังสือ ที่ รย 51006.5/3123 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2566  แจ้งว่า บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียน
ยกเลิกบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ 
จากบริษัท บริหารจัดการขยะ จังหวัดระยอง จำกัด เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง
โดยตรง บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด จึงขอส่งมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
จำนวน 141 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 96,770,273.08 บาท (เก้าสิบหกล้านเจ็ดแสน-    
เจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสตางค์) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เพ่ือดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
มีหนังสือ ที่ รย 51000/124 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3 ประจำปี 2566 ตามบัญชี                 
มติที่ประชุมฯ ลำดับที่  7 ระเบียบวาระที่  8  หน้าที่  40-43 ญัตติขอความเห็นชอบ       
กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้อ 8.1 รับมอบทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์ จำนวน  141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด         
โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุรายการดังกล่าว แล้วนั้น 

แต่เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับหนังสือจากสำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดระยอง ที่ ตผ 0052.4รย/63 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  แจ้งกำหนดการ
เข้าตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจากสำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดระยอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ผลจากการตรวจสอบพบว่า การนำเข้าฐานข้อมูลสินทรัพย์กรณี รับบริจาค     
จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 
96,770,273.08 บาท เป็นการรับเข้าสินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี       
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  23 ข้อ 40  
สินทรัพย์ที่ ได้มาจากรายการไม่แลกเปลี่ยนจะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ณ วันที่ได้มา ซึ่งมีผลทำให้ราคาที่ได้มาสูงกว่ามูลค่าที่เหลืออยู่จริง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบในการถอนมติกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

ขอเรียน… 
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ขอเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมขออภิปราย

ประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าใจ เดิมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบอยู่แล้วว่าการบริหาร
ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรก่อนหน้านี้ เรามีมติจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง 
จำกัด เป็นบริษัทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัด
ระยอง ต่อมา สตง. ได้ทักท้วงว่า อบจ. ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้ตามกฎหมาย ซึ่งเราได้
โต้แย้งต่อสู้ว่า เทศบาล กทม. ทำไมถึงจัดตั้งได้ เมื่อเราไปค้นข้อกฎหมายตามกฎหมายเดิม    
ก็บอกว่า อบจ. สามารถจัดตั้งได้ กฎหมายใหม่ก็บอกว่าให้ดำเนินการเชิงพานิชย์ได้มีระเบียบ
รองรับ สุดท้าย สตง. ก็ทักท้วงไม่เลิก เราจึงหารือกับทางจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด       
ก็เห็นชอบตามที่ สตง. ทักทว้ง บอกว่าทำไม่ได้ ต่อมากระผมก็ยังไม่ยอมแพ้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไป
ที่กระทรวงมหาดไทย ทางกระทรวงฯ ก็มีความเห็นยืนตามที่  สตง. ทักท้วงอีก เราจึง
จำเป็นต้องเลิกบริษัท แต่กระผมได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะกระผมมีความ
เชื่อมั่นว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งบริษัทไม่ได้ มันจะเป็นปัญหาหลายอย่าง        
แต่ในขณะที่เรายกเลิกบริษัทนั้น เราก็ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด เพราะเป็นบริษัทของ อบจ. 
มาให้ อบจ.ระยอง ตามญัตติทีก่ระผมได้แถลงไปแล้ว ในขณะนั้นทีท่รัพย์สินของบริษัทบริหาร
จัดการขยะมีทั้งหมด 141 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 96,770,273.08 บาท ได้ส่งมอบ
บัญชีกันไป เราจึงได้เอาการส่งมอบบัญชีนี้เข้าสภาฯ เพ่ือรับมอบ สุดท้ายยังถูกทักท้วงอีกว่า
ต้องตีค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินด้วยถึงจะส่งมอบให้ อบจ.ระยอง ได้ ดังนั้นมติที่รับมอบ  
คราวที่แล้วนั้นผิด โดย สตง. จะพึงพอใจเป็นอย่างมากหากเราเอาเรื่องถอนมติดังกล่าวนี้   
เข้าสภาฯ วันนี้เราจึงต้องถอนมติออกในเรื่องที่เราเคยผ่านมติไปแล้ว ไปดำเนินการให้ถูกต้อง 
แล้วจึงเอาเข้ามาใหม่ในการประชุมคราวต่อไป ขอเรียนต่อไปว่าดังกล่าวมานี้เป็นหลักการ  
ทางบัญชี ซึ่งค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้นจะเริ่มนับในวันที่สภาฯ นี้มีมติเห็นชอบรับมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าว นี่คือเรื่องที่เราต้องทำตามที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบได้ทักท้วงมา เนื่องจาก
กรณีนี้ทำให้มีคนมาขอสัมภาษณ์กระผมมากมายในเรื่องของการฟ้องศาลปกครองจากกรณี
ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับกระผมว่า อบจ. ต้องทำได้และทำมาถูกทาง         
แม้ศาลปกครองชั้นต้น ผู้ว่าราชการจังหวัด สตง. จะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ศาลปกครองสูงสุด
เห็นด้วย เราก็ได้แนวทางมา อบจ. ทั้ง 76 จังหวัดได้ติดต่อมาหาผมทั้งหมดเลย เพราะหาก
เราทำไม่ได้ กรณีเรื่องการให้บริการสาธารณะเพ่ือไปสนามบินอู่ตะเภา จะมีใครมาทำ     
เพราะเทศบาลก็ทำได้แค่ เฉพาะในเขตพ้ืนที่ของตัวเอง กระผมขอเรียนว่าในญัตตินี้             
เราก็ทำตามที่ สตง. เขาทักท้วงมา และวันนี้ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบในการ
ถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด      
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......24.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ในการถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ     
จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เมือ่วันที่ 23 กันยายน 2566  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ในการถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ    
จากบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566  โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบในการถอนมติเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองรับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ จำนวน 141 รายการ จากบริษัท บริหาร
จัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

   อนุมัติ       จำนวน ......23......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 กระผมขอมอบ นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1)  
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ    
ของสภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนที่ผมจะแถลงรายละเอียด 

เกี่ยวกับญัตตินี้กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แจกเอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สภาฯ    
ได้พิจารณาต่อไปครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต เชิญเจา้หน้าที่แจกเอกสารได ้
รองประธานสภา(1) ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี         

งบประมาณ พ.ศ. 2567  

   ด้วยองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้  

กองช่าง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุง      

ท่าเทียบเรือเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

 
-โครงการ... 
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- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำฝน ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้พิจารณาอนุมัติ 

  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง          
มี 2 โครงการด้วยกัน โครงการแรกคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเพ ซึ่งที่ถูกต้อง 
ที่เราต้องแก้ไขคือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเพ (ระยะที่ 3) รายละเอียดอย่างอ่ืน      
คงเหมือนเดิมทั้งหมด สำหรับโครงการที่ 2 คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม
น้ำฝนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เราแก้ไขรายละเอียดจากเดิม โดยวาง
ท่อระบายน้ำฝน HDPE ยาว 183 เมตร พร้อมซ่อมแซมระบบระบายน้ำเดิม ขอแก้ไขเป็น 
โดยก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรับรางน้ำฝนต่อขยายส่วนเดิม ยาว 100 เมตร, ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. เปิดรูปตัววี และวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร   
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 120 เมตร ก่อสร้างวางท่อ HDPE  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.50 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 260 เมตร, รื้อถอนและติดตั้งรางน้ำฝนในอาคาร   
คัดแยกขยะมูลฝอย ยาว 320 เมตร จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอขอบคุณครบั  

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........22.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 
อนุมัติ       จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญั ตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖7   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ   
ของสภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ
รองประธานสภา(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้  

โอนลด 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เป็นเงิน 15,000.- บาท 

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน 
 
 
 

ค่าใช้สอย… 
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ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
- โครงการงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เป็นเงิน 48,000.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถว้น) 
กองช่าง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ท่าเรือเพ (ระยะที่ 3) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 9,311,500.- บาท 
(เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าจดัซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  เป็นเงิน 48,000.- บาท   (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่ า บ ำ รุ ง รั ก ษ า แ ล ะป รั บ ป รุ ง ค รุ ภั ณ ฑ์   เป็ น เงิ น  9,311,500.- บ า ท               

(เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เป็นเงิน 15 ,000.- บาท (หนึ่งหมื่น-      

ห้าพนับาทถ้วน) 
 

 
รายการโอนลด... 
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รายการ โอนลด  จำนวน  3  รายการ   เป็น เงิน  9,374 ,500.- บาท                            

(เก้าล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนเพิ่ม จำนวน 3 รายการ  เป็นเงิน 9,374,500.- บาท                                                      

(เก้าล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จึงขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                     

ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โปรดพิจารณาอนุมัติ    

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........24.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมอืขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7      
อนุมัติ       จำนวน ......23.....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ   
ของสภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ญัตติ กระผมขออนุญาตแทรกเพ่ิมรายการโอนลด 1 รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
1 รายการ คือ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์       
วังสามพญา (วัดละหารไร่) เป็นเงิน 500,000 บาท เนื่องจาก โครงการดังกล่าวต้องเร่ง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกต่อการพิจารณา จึงขออนุญาตแจกเอกสารใหม่
ทั้งชุด และขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต เชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาฯ ครับ 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
   ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

โอนลด 
 สำนักยุทธศาสตร์ฯ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 

   - โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับตรวจนับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 

   - โครงการจ้างเหมาบริการและดำเนินงาน ศูนย์บริการสุขภาพ ฟ้ืนฟู และดูแล
ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เป็นเงิน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
   
 

ค่าวัสดุ... 
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ค่าวัสดุ 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

   - ค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ เป็นเงิน 16,400,000.- บาท 
(สิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

สำนักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

   - โครงการงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เป็นเงิน 1,055,900.- บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่น-
ห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 

กองช่าง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- เงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ท่าเรือเพ (ระยะที่ 3) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 27,991,000.- บาท 
(ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

                 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ ำโดยชุมชนมีส่ วนร่วมและเพ่ิม        
ผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งระยอง เป็นเงิน 62 ,790.- บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อย-    
เก้าสิบบาทถ้วน) 

 

 
 
 
 
 

โอนเพื่อไป… 
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โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

    - ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน 29,100.- บาท (สองหมื่นเก้าพัน-
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)                                                                                                   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่  10 วัตต์ เป็นเงิน 

128,800.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    - ค่าจัดซื้อลำโพงคาดเอว เป็นเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)                

ครุภัณฑ์สนาม 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 12 ,328 ,000.- บาท        
(สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ค่าปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงทางเดินขึ้น - ลง บริเวณสะพานจัมปานคร (ด้านหน้าศูนย์วิจัย

และบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดระยอง เป็นเงิน 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงทางข้ึน - ลง บริเวณสวนดอกไม้ 9 วง (บริเวณ spillway) ภายใน

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นเงิน 442,000.- บาท 
(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 5 ,543 ,000.- บาท                            
(ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ... 
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กองการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 

(วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 10,120,000.- บาท  (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
กองสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- ค่ าจั ดซื้ อ เครื่ อ งเอกซ เรย์ ทั่ ว ไป  ขนาดไม่น้ อยกว่ า 1,000 mA  เป็ น เงิน 

6,400,000.- บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการสุขภาพ 

ฟ้ืนฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เป็นเงิน 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   - โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังสามพญา 
(วัดละหารไร่) เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 - ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมชุดไมค์ลอย เป็นเงิน 32 ,900.- บาท 

(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

- ค่าจัดซื้อ… 
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- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เป็นเงิน 5,890.- บาท  (ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เป็นเงิน 24,000.- บาท 
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

    รายการโอนลด จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,009,690.- บาท                  
  (เจ็ดสิบหกล้านเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

  รายก าร โอน เพื่ อ ไป ตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายก าร ให ม่  จ ำน วน  1 6  รายก า ร                  
เป็นเงิน 76,009,690.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในญัตตินี้กระผมขอชี้แจงว่า      

ในในแทรกนี้ คือเรื่องที่เราต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทำป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
วังสามพญา วัดละหารไร่ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดได้สั่งมาจึงต้องรีบ
แทรก รีบเข้า รีบโอนเงิน และรายละเอียดต่อมาคือ เรากู้เงินมาทำศูนย์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุ ขณะนี้สำรวจแล้ว เรายังมีความไม่พร้อมและยังไม่สามารถดำเนินการได้ เราจึงต้องมี
การโอนเงินปรับโครงการใหม่เพ่ือมาทำความพร้อมเพ่ิมเติม มันต้องพร้อมหลายลักษณะ เช่น 
ถ้าเราเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอมันก็เป็นความพร้อมระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราจะมีความพร้อม
ระดับจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์มันต้องมีความพร้อมที่เป็นที่ยอมรับของคนใช้บริการ 
และของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในขณะนี้เรากำลังประสานงานอยู่กับสถาบันที่จะสามารถ
ให้ข้อมูลกับเราได้ ว่าเราควรจะมีความพร้อมระดับไหน ซึ่งได้มอบรองนายก อบจ.ระยอง 
ไปประสานงานกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว เราต้องเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งก่อน 
กระผมเรียนว่าในงบประมาณปี 2567 และปี 2568 งบประมาณเรามีปัญหา เนื่องจากเงิน
เข้าน่าจะน้อยกว่าเดิม และโครงการที่เราดำเนินการอยู่ใช้เงินมาก ทำให้มันไปกระทบกับ
โครงการที่เราเคยไปพัฒนากับตำบลอ่ืน และพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิมไม่ได้ เรียนว่าเรามีความจำเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงเรียนมาให้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่ม ี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

 

 

มีสมาชิกสภาฯ… 
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             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุ มั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม       อนุม ัต ิโอน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖7        
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    อนุมัติ       จำนวน .....20.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
เลขานุการสภาฯ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
   (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 

  การจ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัต ิ

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี 
ประธานฯ 
 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ตามที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  จำนวนทั้งสิ้น 85 แห่ง ครบทั้งจังหวัด นั้น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเรียนว่า การใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุข จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้จ่ายเงิน
บำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอนุมัติ  โดยกองสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง            
ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ประกอบด้วยรายการจัดซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้ 

  1. ครุภัณฑส์ำนักงาน   เป็นเงิน      862,400 บาท 
 2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เป็นเงิน      252,800 บาท 
 3. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน      419,800 บาท 
 4. ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว   เป็นเงิน          2,000 บาท 
 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เป็นเงิน      100,000 บาท 
 6. ครุภัณฑ์การเกษตร    เป็นเงิน        50,700 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,687,700 บาท  

(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 และโครงการซ่อมแซมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์จะดำเนินการด้วยการ

เบิกจ่ายจากเงินบำรุง  จำนวน 2 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้า 3 เฟส

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้างคาว  เป็นเงิน 118,000 บาท (หนึ่งแสน-
หนึ่งหมื่นแปดพนับาทถ้วน) 

2. โครงการซ่อมแซมอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้างคาว เป็นเงิน  130,000 บาท   (หนึ่งแสน-
สามหมื่นบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
การใช้จ่ ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โดยให้ เป็นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ต่อไป 

 
 

ขออนุญาต... 
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ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากที่ อบจ.ระยอง ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. 

ทั้งหมด 85 แห่ง ทั้ง 2 รอบ ซึ่งระเบียบการใช้เงินบำรุงของ รพ.สต. กระทรวงมหาดไทยได้มี
ระเบียบออกมา เรื่องการใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2561 ข้อที่ 6 จะใช้เงินเพ่ือการสาธารณสุขและบริหารจัดการโรงพยาบาล ค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างจะต้องมาขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ ครับ และเราจะต้องมีการเห็นชอบ
ของ รพ.สต.อยู่เรื่อยๆนะครับ ในครั้งนี้เป็นการขอใช้เงินบำรุงให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพิม่เติม 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมมี 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรา 

ถ่ายโอน รพ.สต.มา 85 แห่ง ทั้งจังหวัด เดิมเงินบำรุงเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับ เขาจะใช้
โดยไม่ต้องมีสภาฯอะไรอนุมัตินะครับ ใช้ตามหลักการของเขา แต่พอมาอยู่กับ อบจ.ระยอง 
เงินบำรุ งทุ กอย่ าง ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ต้องอนุมัติ โด ยสภาฯแห่ งนี้ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เรื่องที่ 2 กองสาธารณสุขและรพ.สต. ทำแผนจะ
ปรับปรุงเครื่องครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องทำแผนนำเสนอให้กับสภาอบจ.ระยอง 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 85 แห่ง และเรื่องสุดท้าย ความยุ่งยากทั้งหลายทำให้การ
บริหาร รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมาจะไม่เหมือนเดิม คนที่เคยอยู่จะถูกตรวจสอบ สตง.ตรวจสอบ 
ทำแผน วุ่นวายมากกว่าเดิม ยากมากยิ่งขึ้น และทางอบจ.ระยอง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องให้ความเห็นชอบ ก็คือมีงานเพ่ิมขึ้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่ม ี ขอให้เลขานกุารสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......22.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2567  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สั งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2567  โปรดยกมือขึ้น 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัย    

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    อนุมัติ       จำนวน .....21.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง การคัดเลือกผู้ ทรงคุณ วุฒิ ตามที่ สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพื่ อร่วมเป็น
คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 14 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ   

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอเรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) 

   ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดระยอง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้ องถิ่น
เห็นชอบในคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก็ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งด้วย นั้น 

 
 

ดังนั้น.. 
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   ดังนั้น เพ่ือให้การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง ถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕59 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน 1 คน เป็นคณะกรรมการ
การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ ในคำสั่งเดิมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในปี 
2562 โดยมีนายเสรี สุวรรณวิจิตร เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาฯท้องถิ่นได้
เสนอไปนะครับ ซ่ึงโครงสร้างของคณะกรรมชุดนี้จะประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านนึงเป็น รองประธานกรรมการ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ ผู้อำนายการกองที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
สภาฯท้องถิ่นเห็นชอบ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาฯ
ท้องถิ่นเห็นชอบเป็นกรรมการ สุดท้ายคือผู้อำนวยการสำนักกองส่วนการศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งในการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่คราวละ 4 ปี และหมดวาระลง จำเป็นที่จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบจ.ระยอง จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาฯท้องถิ่นเห็นชอบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
รองประธานสภา(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต่อที่ประชุมและผู้รับรองด้วย อย่างน้อย 2 คน 
ประธานฯ ขอเชิญครับ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอ
นายเสรี สุวรรณวิจิตร กรรมการมูลนิธิตากสินระยอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์ ขอผู้รับรองครับ  
รองประธานสภา(1) มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ  
ประธานฯ  ผู้รับรองได้แก่ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ และ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม ่
  ถ้าไม่มี ถอืว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห ็นชอบเลือก  นายเสรี ส ุวรรณวิจ ิตร  กรรมการมูลน ิธ ิตากสินระยอง                  

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
รองประธานสภา(1)   ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.สพล ลี่ไพฑูรย ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุพล ลี่ ไพฑูรย์    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปลวกแดง มีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบจำนวน 3 เรื่องนะครับ เรื่องแรก ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายก อบจ.
ระยอง ที่ได้อนุมัติงบในการต้ังแบลิเออร์ที่แยกลุงอุ้ย ถนนสายปลวกแดง-โรงน้ำตาล ซ่ึงตอนนี้
ได้วางไปประมาณ 40 ก้อน สามารถแก้ไขปัญหาที่แยกลุงอุ้ยได้ เรื่องที่ 2 ปัญหาเรื่องเส้น
จราจร เห็นทางกองช่างบอกว่าตอนนี้ได้รับการพิจารณางบกับผู้รับเหมาแล้ว ซึ่งปัญหาคือ    
มีตลาดนัดเปิดใหม่ชื่อตลาดโลโก้ เส้นจราจรหายหมดแล้ว ในการประชุมของอำเภอล่าสุดทาง
สถานีตำรวจได้ขอย้ำในเรื่องของการเร่งรัดเพ่ือให้ได้เส้นจราจรมา ขออนุญาตบอกผ่านทาง
สภาฯไปยังคณะผู้บริหารเร่งเรื่องเส้นจราจรให้ด้วยนะครับ และเรื่องสุดท้ายชาวบ้านหมู่ที่ 3 
ตำบลปลวกแดงร้องเรียนมาว่ามีการเสียหายของผิวถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 
ซึ่งผิวถนนเป็นงานของอบจ.ระยอง ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานในการทำผิวถนน 
ตอนนี้เกิดหลุม เนื่องจากมีรถบรรทุกดินบริเวณนั้นขับไป-มาตลอด และมีการขุดดินใกล้เคียง
กับเส้นทางถนน ทำให้ไหล่ทาง 2-3 จุด ทรุดตัวลง ถล่มลงมาแล้ว ขออนุญาตบอกผ่านทาง
สภาฯ เพ่ือให้ทางกองช่างช่วยสำรวจและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
และหมู่ท่ี 3 ตำบลปลวกแดงครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง  
รองประธานสภา(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องแรก เรื่องเส้นจราจรอันนี้ได้

ให้งบประมาณไปแล้วและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เหลือแต่ว่ากองช่างต้องเร่งดำเนินการให้ผู้รับเหมา
ไปตีเส้นตามจุดที่มีความเสี่ยงและวันที่กระผมลงไปดูพ้ืนทีก่็มีเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่ต้อง
ไปติดเพ่ิม ขอให้แจ้งกับทางกองช่างและรองนายกคนที่ 1 ที่รับผิดชอบได้เลยครับ ไม่ต้องรอที่
ประชุมสภาฯ นะครับจะทำให้ล่าช้า เรื่องที่ 2 คือในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมประชาพิจารณ์
โรงพยาบาลปลวกแดง กระผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในเขตปลวกแดงว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องสำคัญ ความช้ามันช้าขนาดที่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องของประเทศไทย 
คือกระทรวงสาธารณสุขเป็นโครงการแรกที่จะให้เอกชนร่วมทุนในการทำโรงพยาบาล 
เริ่มโครงการมาหลายปี ก็ผ่านกันมาเรียบร้อย จนถึงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเลือกตั้ง 
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  มีการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นด้วยกับโครงการ กระผมได้เรียนท่าน ส.อบจ.ชลอ ให้เป็นตัวแทน  

ของกระผมครั้งหนึ่ง บอกว่าหลักการมันต้องมีการยืนยัน ท่านเชื่อไหมครับ ตั้งแต่โครงการนี้
เกิด เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงสนใจโครงการนี้มาก อยากจะมีร่วมทุนจนกระทั่ง
เดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง เขาซื้อที่ดินได้ สร้างตึกเสร็จรับบริการคนไข้แล้ว 
โครงการโรงพยาบาลปลวกแดงยังไม่เริ่มถึงไหนเลย ปกติโรงพยาบาลปลวกแดงจะทำแบบ 
PVP และให้สิทธิทุกอย่างต้องพูดความจริงครับว่าประชาชนจะได้สิทธิอะไร ขยายเวลาตั้งแต่ 
20 ปี 30 ปี จนถึง 100 ปีก็ได้ ขอให้ประชาชนได้ประโยชน์ เขาอยู่ในหลักเกณฑ์หมด 
แต่ก็มาตีกันว่าสิทธิ์ประกันสังคมเข้าไม่ได้ ไอ้นั่นเข้าไม่ได้ กระผมว่าแบบนี้บ้านเมืองไม่พัฒนา 
วันนี้ที่กระผมพูดเพราะว่ามีกระทรวงสาธารณสุขประสานกระผมมาให้ช่วยไปประชาพิจารณ์
ในวันพรุ่งนี้  ขอเรียนว่าเราต้องสู้นะครับ เรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญกับประชาชนนะครับ 
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กระผมเรียนว่า ส.อบจ.ในเขตปลวกแดงต้องช่วยกันนะครับให้มันจบ ตอนนี้
เอกชนที่จะร่วมทุนถอยหลังไปหมดแล้ว เพราะว่ากลายเป็นคู่แข่ง ถ้าทำอีกก็เป็นคู่แข่งกับ
โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงไปด้วย และการคืนทุนของคนไข้มันจะไม่เหมือนเดิม          
แต่กระผมยังคิดว่าอยากให้มีการร่วมทุนเพราะคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุน ถ้าได้เอกชน     
ร่วมทุนมันจะเร็วแต่ว่าใช้เงินรัฐบาลช้าแน่นอนครับ พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเป็นเวทีสุดท้าย        
ของโรงพยาบาลปลวกแดงที่ท่าน ส.อบจ.ปลวกแดงจะช่วยชาวบ้านครับ  ฝากเรื่องนี้           
กับประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ของอำเภอปลวกแดงให้ช่วยไปประชาพิจารณ์ 
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ
ประธานฯ ให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา  และท้ายนี้
ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่ พึงปรารถนาทุกประการ           
ผมขอปิดประชุม      

เลิกประชุมเวลา  11.47  น.     

 

 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

        หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 

 
 
                                                 (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 


